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หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น 

ทั้งนี้ สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำา ข้อมูลไปใช้

ไม่ว่าโดยทางใด

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิฐการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี / von Herr Thanit Hirungitrungsri

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 
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แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี

สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

26 กรกฎาคม 2564

แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี

ผลิตภัณฑ์กัญชา Made in Germany เริ่มทำาการตลาด

 เป็นครั้งแรกที่มีการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

กัญชา ที่ปลูกในประเทศเยอรมนี ผ่านร้านขายยา 

ซึ่งสามารถนำามาใช้รักษาผู้ป่วยหนักบางประเภท

ได้ จะเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางการเดินทางระยะ

ยาว ของผู้ผลิตเยอรมันเลยก็ว่าได้ หลังจากที่มีการ

อนุญาตให้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการรักษา

ทางแพทย์ ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา โดยสินค้า

ผลิตภัณฑ์กัญชา Made in Germany ล็อตแรก 

มาจากเมือง Neumünster ภาคเหนือของประเทศ บริษัท Aphria ซึ่งเป็นบริษัทลูก จากประเทศแคน

นาดา เป็นผู้ปลูกกัญชาในไร่กัญชาที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง โดยมีบริษัท Start Up ที่ตั้งอยู่ใกล้

เมือง Frankfurt บริษัท Cansativa GmbH เป็นผู้กระจายสินค้า โดยเป็นบริษัทเดียวในประเทศเยอรมนี

ที่ได้รับอนุญาต จากสถาบันสินค้าเวชภัณฑ์ยาและสินค้าทางการแพทย์ (BfArM - Bundesinstitut für 

Arzneimittel und Medizinprodukte) ให้เป็นผู้ค้าส่งดอกกัญชา ที่ปลูกในประเทศเยอรมนี แต่เพียงผู้

เดียว ในเวลานี้ มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแลด้านกัญชา ใน BfArM ขึ้น ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว เป็นผู้ดูแลด้าน 

การอนุญาตเพาะปลูก การผลิตสินค้าจากกัญชา การกระจายสินค้าผ่านผู้ค้าส่ง และการจำาหน่ายผ่าน

ร้านขายยาในประเทศเยอรมนี โดยบริษัท Cansativa ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดยพี่น้อง Benedikt และ 

Jakob Sons รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้านการกระจายสินค้า และระบบโลจิสติกส์ “บริษัทได้รับมอบหมายให้

เป็นผู้จัดส่งสินค้าเวชภัณฑ์ยาจากกัญชาเยอรมันไปยังร้านขายยาทั่วประเทศ” CEO ของ Cansativa นาย 

Benedikt Sons กล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกร้านขายยาในประเทศ จำานวน 19,000 ร้าน จะสามารถ

จำาหน่ายเวชภัณฑ์ยาจากกัญชาได้ ในเวลานี้ มีเพียง 2000 - 2500 ร้าน เท่านั้น ที่อนุญาตให้จำาหน่ายได้
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ตลาด Insight Health ทำาให้ทราบว่า ในปีที่ผ่านมา มีการใช้เงินกว่า 175 ล้านยูโร กับตลาดเวชภัณฑ์

ยาและสินค้าจากกัญชา ในปี 2017 มีผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวชภัณฑ์ยา สินค้าจากกัญชา และดอก

กัญชา จำานวน 1000 ราย โดยเฉลี่ย แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า ในเวลานี้ น่าจะมีผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาต 

มากกว่า 90,000 ราย โดยรวมแล้ว มีการนำาเข้าดอกกัญชามายังประเทศเยอรมนี จำานวน 9 ตัน หรือ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย BfArM คาดการณ์จากสัมปทานในปี 2018 ว่า น่าจะ

มีการปลูกได้ 2.6 ตันต่อปี ซึ่งการสัมปทานหนึ่งครั้ง มีอายุ 4 ปี หมายความว่า จะมีกัญชาที่ถูกปลูกใน

ประเทศเยอรมนี ทั้งสิ้น 10.4 ตัน ซึ่งแน่นอน ไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการสินค้าในประเทศ และ

ทำาให้มีการขยายการนำาเข้าสินค้า เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาเดียวกัน ก็ประสบปัญหาในการจัดส่งสินค้าเรื่อย

มา เพราะเป็นสินค้าเกษตร เช่น ปัญหาจากการเก็บเกี่ยว สินค้าเน่าเสีย รวมไปถึงการที่เอกชนต้องรักษา

กฎระเบียบที่เข้มข้น ทำาให้ประสบปัญหาด้านการจัดส่งสินค้าอยู่เรื่อยๆ ซึ่งการผลิตกัญชาในเยอรมนี จะ

ทำาให้ปัญหาลงลง ผู้ร่วมก่อตั้ง Cansativa นาย Jakob Sons แสดงความเห็น “ห่วงโซ่อุปทาน (supply 

chain) ในเยอรมนี สามารถควบคุมได้ง่าย และวางแผนได้ง่ายกว่าการนำาเข้าจากต่างประเทศ” นาย 

Dominik Ziegra จากสถาบันวิจัย Insight Health ก็ยังคาดการณ์ว่า การผลิตกัญชาในประเทศเยอรมนี 

จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในประเทศเยอรมนี และรักษาความสมดุลป้องกันไม่ให้

สินค้าขาดตลาดได้ “เมื่อเยอรมนี สามารถผลิตดกอกกัญชาได้ 2.6 ตัน ตามแผนที่วางไว้ และสามารถที่จะ

ขยายกำาลังผลิตออกไปอีก ร้อยละ 50 ตามที่ BfArM ตั้งไว้ในสัมปทาน สินค้ากัญชา Made in Germany 

ก็จะเป็น 1 ใน 3 ส่วนของปริมาณสินค้าที่มีความต้องการในประเทศในเวลานี้ได้” ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ตลาดกล่าวย้ำา แต่กว่าจะถึงวันนั้น คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง ในเวลานี้ บริษัท Aphria ส่งสินค้าอยู่

ที่ 1 ตันต่อปี โดยประมาณ สำาหรับอีก 2 บริษัท ที่ได้รับสัมปทานจาก BfArM ได้แก่ บริษัทลูกจากแคน

นาดา Aurora และบริษัท Demecan Start Up จากกรุงเบอร์ลิน ก็ยังไม่สามารถส่งสินค้าได้ดังที่วางแผน 

จะเริ่มส่งสินค้าในช่วงสิ้นปี 2020 โดยปัญหาหลัก ก็คือ การสร้างโรงเรือนที่ประสบปัญหาจากวิกฤติโคโร

น่า อีกทั้ง ผู้ผลิตในประเทศเยอรมนี ยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาพันธุ์กัญชา ให้ค่าตัวเลขของสารเตตร้า

ไฮโดรแคนนาบินอล (THC - Tetrahydrocannabinol) ในกัญชา ให้เหมาะสมอีกด้วย อีกหนึ่งคำาถาม

ที่น่าสนใจ ก็คือ ตลาดกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ในประเทศ จะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน หากมีการ

 โดยหลังจากที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชา

เป็นยา เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ก็ทำาให้เยอรมนี กลาย

เป็นตลาดเวชภัณฑ์ยา และสินค้าจากกัญชาที่

สำาคัญของโลกขึ้น โดยเฉพาะแพทย์ ที่สามารถสั่ง

ตลาดเวชภัณฑ์ยา สินค้าจากกัญชาและดอกกัญชา 

เพื่อนำามารักษาผู้ป่วยหนักที่เป็นผู้ประกันตน ผ่าน

ระบบประกันตนของรัฐได้ ข้อมูลของสถาบันวิจัย
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และจะทำาให้ผู้ผลิตรายอื่น ลดราคาสินค้าลงตาม” นาย Dominik Ziegra จาก Insight Health กล่าว แต่

นาย Benedikt Sons จาก Cansativa กลับเห็นว่า ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านราคาในระยะสั้นเกิด

ขึ้น อย่างรวดเร็ว “กัญชาจากประเทศเยอรมนี มีจำานวนน้อยมาก และไม่น่าจะสามารถที่จะทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในตลาดเกิดขึ้น ความต้องการดอกกัญชาในประเทศยังสูงมาก ผู้จำาหน่ายจึงยังไม่เห็นความ

จำาเป็นที่จะลดราคาจำาหน่ายลง” โดยการเปลี่ยนแปลง จะมีผลกับราคาที่ผู้ป่วยต้องชำาระ หรือไม่ คง

ต้องรอสักพัก เป็นไปได้ที่ผู้ป่วยที่ต้องชำาระค่าดอกกัญชาเอง อาจจะสามารถซื้อสินค้าได้ถูกลง หากเลือก

สินค้าดอกกัญชาที่ผลิตในประเทศเยอรมนี ในเวลานี้ ร้านขายยา บวกค่าจำาหน่ายสินค้าให้กับผู้ป่วยที่ต้อง

ชำาระค่าดอกกัญชาเอง ไว้ที่ร้อยละ 100 ซึ่งเมื่อราคาส่ง ถูกลงเท่าไหร่ ราคาจำาหน่ายที่ส่งต่อให้ผู้ป่วย ก็

จะถูกลงตาม สำาหรับการคำานวณค่ากัญชาของผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตน ผ่านระบบประกันตนของรัฐ แตก

ต่างออกไป ในเวลานี้ ร้านขายยาได้รับค่าสินค้าที่จำาหน่าย 9.2 ยูโรต่อกรัม และยังได้ค่าบริการเพิ่มเติม

อีกส่วนหนึ่งอีกด้วย หากมีกัญชาในประเทศที่มีราคาถูกลง ร้านขายยาน่าจะไม่สามารถเรียกเก็บราคานี้ได้

ต่อไป โดยนาย Jakob Sons ยังกล่าวส่งท้ายว่า แพทย์จำานวนมาก เชื่อมั่นในมาตราฐานสินค้ากัญชาที่

ผลิตในประเทศ มาก “ตราสัญลักษณ์ Made in Germany ก็ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพสินค้าอีก

อย่างหนึ่ง และเป็นไปได้ที่แพทย์จำานวนหนึ่ง จะเลือกสั่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ ให้กับคนไข้ของตนเอง 

อย่างแน่นอน”

จาก Handelsblatt 26 กรกฎาคม 2564

ผลิตกัญชาในประเทศได้มากขึ้น ข้อมูลจากสมาคม

เภสัชกรรัฐบาเยิร์น แสดงให้ นสพ. Handelsblatt 

เห็นว่า ในเวลานี้ ราคาจำาหน่ายกัญชาของ BfArM 

อยู่ที่ 4.30 ยูโร ต่อ 1 กรัม หรือราวครึ่งหนึ่งของ

ราคาที่ผู้ผลิตอื่นจำาหน่าย อยู่ระหว่าง 8 - 9 ยูโร 

ต่อ 1 กรัม “โดยคาดการณ์ว่า ราคากัญชาผลิตใน

ประเทศที่มีราคาถูก น่าจะส่งผลต่อตลาดโดยรวม 

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de


